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Croeso ac ymddiheuriadau 

1. Croesawodd y Cadeirydd aelodau, cynrychiolwyr aelodau'r cwmni ac arsyllwyr i'r cyfarfod. 
Nodwyd yr ymddiheuriadau. 

2. Croesawyd yr Athro Helen Langton i'w chyfarfod cyntaf gyda'r Bwrdd. Penodwyd yr Athro 
Langton i'r Bwrdd ar y cyd gan gyrff cynrychioli aelodau'r cwmni. 

Cworwm a buddiannau 

Cworwm a buddiannau 

3. Cytunwyd bod cworwm yn y cyfarfod. 

4. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau. 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a materion sy'n codi ohonynt 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 (eitem 3, BD-2018-68) 

5. Cytunwyd bod cofnodion busnes agored y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 yn 
gofnod ffyddlon a chywir o'r cyfarfod. 

6. Ymysg y materion a gododd nad oeddent ar yr agenda beth bynnag, roedd: 

¶ Cofnod 8: Roedd Ms Linda Duncan a Mr Craig Watkins, ar y cyd gyda swyddogion QAA, 
wedi bod i gyd-weithdy'r Swyddfa Myfyrwyr a QAA i drafod datblygiad Mesurau 
Perfformiad Allweddol ym mis Tachwedd 2018. Adroddwyd ganddynt fod aelodau'r 
gweithdy wedi dod i gonsensws bras am y dulliau y cytunwyd arnynt ac y dylent gael 
eu mabwysiadu. Roedd y gweithdy wedi bod yn gadarnhaol ac roedd aelodau'r Bwrdd 
yn gwerthfawrogi'r cyfle i weithio gyda swyddogion Swyddfa'r Myfyrwyr ac aelodau 
o'r Pwyllgor Asesu Ansawdd.  
Nodyn yn dilyn y cyfarfod: Cadarnhaodd Ms Lapworth y byddai cofnodion y gweithdy 
ar gael i QAA gynted ag y bo modd. 

Yr eitemau i'w trafod 

Adroddiad y Prif Weithredwr (eitem 5, BD-2018-69) 

7. Ystyriodd y Bwrdd adroddiad y Prif Weithredwr ar ddatblygiadau diweddar mewn polisïau. 
Tynnodd y Prif Weithredwr sylw'r aelodau at y materion a ganlyn: 

¶ Roedd ymgyrch gadarnhaol ddiweddar mewn cydweithrediad â'r BBC ar onestrwydd 
academaidd wedi'i lansio ar y BBC yr wythnos flaenorol. Roedd y lansiad yn cynnwys 
sylw ar newyddion chwech yr hwyr a newyddion deg yr hwyr gyda mwy na 4 miliwn 
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mewn gweithrediadau rheoleiddio, arferion masnachu, datblygiad pobl a datblygiad 
sefydliadol. Byddai'r Bwrdd yn derbyn adroddiad llawn yn y sesiwn gaeedig am  
y cynnydd a gafwyd. 

¶ Parhaodd y gwaith o ddatblygu cynnig aelodaeth a chynnig gwerth QAA i'r sector, 
gyda phwyslais penodol ar ddarparu gwasanaethau oedd yn briodol i ddarparwyr 
llai. Byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach yng nghyfarfodydd caeedig y Bwrdd. 

¶ Roedd y trafodaethau am yr Adolygiad Addysg Drawswladol arfaethedig yn 2019 ym 
Malaysia'n parhau i fod mewn ymgynghoriad â Phrifysgolion y DU (Rhyngwladol). 
Roedd Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU wedi pwysleisio pwysigrwydd 
yr adolygiad yng nghyd-destun y newidiadau diweddar yn y llywodraeth ym Malaysia. 

¶ Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n mynychu'r fforwm Asia ac Ewrop yn Nulyn  
yr wythnos ddilynol, a fyddai'n canolbwyntio ar ansawdd a chydnabyddiaeth ym maes 
addysg uwch drawswladol. 

8. Ceisiodd Mr Oliver Johnson eglurhad yn ymwneud â'r her i'r sefydliad o ganlyniad i symud 
tuag at fodel busnes gwahanol a pherthynas wahanol gyda'r sector gyda mwy o ffocws 
ar greu incwm. Cadarnhaodd Mr Blackstock bod hyn yn cael ei ystyried yn rhan o'r rhaglen 
ehangach o newidiadau ond y byddai'n gofyn newid diwylliannol gydag agwedd fwy 
disgybledig tuag at olrhain gwerth am arian ac enilliad ar fuddsoddiad. 

9. Dywedodd Mr Banks bod y ddarlith i ddathlu 21ain pen-blwydd QAA wedi cael ei chynnal 
yn Llundain yn yr wythnos flaenorol. Denodd y ddarlith amrywiaeth eang o sefydliadau, 
ac roedd y siaradwr, Mrs Stefania Giannini, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cynorthwyol (Addysg) 
UNESCO, yn rhagorol, a siaradodd am berthnasedd safonau uchel mewn cyd-destun 
byd-eang o ehangu mynediad i addysg uwch. Estynnwyd diolch i bawb oedd wedi cymryd 
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13. Parhaodd Mr Naylor drwy ddweud bod asesiad risg wedi'i gwblhau o waith y Pwyllgor  
a bod fframwaith sicrwydd wedi'i sefydlu. Byddai hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd. Mewn 
ymateb i gwestiwn gan Mr Alex Proudfoot, cadarnhawyd bod y Pwyllgor yn ymroddedig 
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19. 
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b. Dr Dee Bird (cynrychiolydd o Gyngor Cyllido'r Alban) i Bwyllgor Cynghori ar Strategaeth 
yr Alban QAA Scotland, o 12 Rhagfyr 2018 am dair blynedd. 

Newidiadau i gylch gwaith Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth yr Alban QAA Scotland  
(eitem 9, BD-2018-79) 

26. Derbyniwyd ac ystyriwyd papur oedd yn rhoi manylion cylch gwaith adolygedig y Pwyllgor 
Cynghori hwn. Roedd y cylch gwaith a'r newidiadau arfaethedig iddo'n sicrhau bod gan 
y Pwyllgor aelodaeth oedd yn gallu ymateb i ddatblygiadau yn y sector yn gyflym, ac yn 
caniatáu i'r Pwyllgor gyfethol aelodau ychwanegol er mwyn cael arbenigedd newydd os 
byddai'n teimlo bod hynny'n briodol. 

27. Penderfynodd y Bwrdd gymeradwyo'r cylch gwaith adolygedig i'w weithredu ar unwaith. 

Eitemau gohebu 

Yr Adroddiad Monitro Perfformiad ar gyfer Chwarter 1 am y Cynllun Blynyddol a'r Gyllideb 
Flynyddol (eitem 10, BD-2018-80) 

28. Cydnabu'r Bwrdd y datblygiad a wnaed yn erbyn blaenoriaethau'r Cynllun Blynyddol  
ar gyfer 2018-19. Cadarnhaodd Mrs Rosser mai'r adroddiad yma oedd y cyntaf o dan  
y trefniadau pontio yn Lloegr, gyda newid o amgylchedd ariannol sefydlog i un mwy 
cyfnewidiol. 

29. Roedd effaith gyfunedig y newid sylweddol i'r ffordd y byddai'r sector addysg uwch yn 
Lloegr yn cael ei reoleiddio a'r symudiad tuag at fodel aelodaeth wirfoddol oedd ar y gweill, 
wedi arwain at y penderfyniad, yn 2018-19, y dylid monitro'r Cynllun Blynyddol a'r Gyllideb 
Flynyddol bob chwarter, yn lle bob tymor. Roedd hyn, o'i gyfuno â'r adroddiadau misol 
oedd yn cael eu hadolygu gan y Corff Gweithredol, yn caniatáu i Gorff Gweithredol a 
Bwrdd QAA asesu'r cynnydd cyfredol tuag at gyflawni'r amcanion strategol ac i gadw 
llygad ar y gyllideb mewn ffordd fwy amserol. 

30. Cafodd lefel bresennol y cronfeydd wrth gefn, a adolygwyd ac a gymeradwywyd gan  
y Bwrdd ym mis Hydref 2018, ei gosod i adlewyrchu'r amgylchedd cyfnewidiol hwn ac 
roeddent yn awr yn ystyried defnyddio'r cronfeydd wrth gefn hynny yn rhan o'r agwedd 
tuag at ariannu yn ystod y flwyddyn bontio. 

31. Mae'r Cynllun Blynyddol yn nodi saith blaenoriaeth (chwe blaenoriaeth fusnes ac un 
flaenoriaeth sefydliadol) i QAA yn 2018-19. Yn dilyn adolygiad gan y Corff Gweithredol, 
cofnodwyd bod pump allan o'r saith blaenoriaeth ar y trywydd cywir ac nad yw dwy ar  
y pwynt cywir eto. O'r pum blaenoriaeth oedd ar y trywydd cywir, tynnwyd sylw at ddwy 
ohonynt fel rhai i 'gadw llygad barcud arnynt' dros y chwarter dily
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Unrhyw fater arall 

Am nad oedd unrhyw fater arall, caeodd y Cadeirydd y cyfarfod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r ddogfen hon ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. 
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